

**HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BCH HND TỈNH ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*

Số 90-CV/HNDT

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 10 năm 2023

V/v Tuyên truyền hoạt động của Hội Người cao tuổi; Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia “Địa điểm Tập kết ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh”; Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023

Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố.

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 19/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng đối với tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi trong tình hình mới; Công văn 1715-CV/BTGTU ngày 18/10/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ định hướng tuyên truyền Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia “Địa điểm Tập kết ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh”; Hướng dẫn số 22/HD-MTTQ-BTT ngày 13/10/2023 của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Ban Thường vụ Hội Nông dân Tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Nội dung tuyên truyền

1.1. Tuyên truyền về Hội Người cao tuổi trong tình hình mới

Tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng các hoạt động bảo vệ, chăm lo, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần và chăm sóc sức khỏe, phụng dưỡng, giúp người cao tuổi “Sống vui, sống khỏe, sống có ích” cho gia đình và xã hội; phát huy vai trò, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín, sự gương mẫu của người cao tuổi trong mọi mặt đời sống xã hội; xác định người cao tuổi là vốn quý của xã hội, ngăn chặn mọi hình thức ngược đãi người cao tuổi; hỗ trợ các hoạt động của tổ chức Hội người cao tuổi; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người cao tuổi.

1.2. Tuyên truyền Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia “Địa điểm Tập kết ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh”

Tuyên truyền nêu bật ý nghĩa lịch sử, chính trị, văn hoá của Di tích lịch sử quốc gia “Địa điểm Tập kết ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh” trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội; đây là “Địa chỉ đỏ” góp phần giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau, nhất là thế hệ trẻ; đây cũng là nơi tham quan, học tập, sinh

hoạt truyền thông cho mọi tầng lớp nhân dân; là điểm tham quan hấp dẫn du khách trong và ngoài tỉnh khi đến với Đồng Tháp.

(Gửi kèm Đề cương tuyên truyền về sự kiện)

1.3. Tuyên truyền Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023

Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang và kết quả hoạt động của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thành tựu đạt được sau 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của địa phương. Những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp về tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029. Các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Hoạt động tổ chức Ngày hội được diễn ra trong khoảng thời gian từ **ngày 01/11/2023 đến hết ngày 28/11/2023**.

2. Hình thức tuyên truyền

Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử, Internet, mạng xã hội Zalo, Facebook, Youtube và lồng ghép trong các buổi sinh hoạt Hội quán, các Câu lạc bộ nông dân, sinh hoạt định kỳ của các Chi hội, Tổ hội...

3. Tài liệu tuyên truyền

Đề cương, tài liệu tuyên truyền được đăng trên Trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp (<https://hndtinh.dongthap.gov.vn>) mục văn bản.

Đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố thực hiện tốt các nội dung công văn này.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- UBMTTQVN Tỉnh,
- Thường trực HND Tỉnh,
- Văn phòng, các Ban HND Tỉnh,
- Như trên,
- Lưu VP, Ban XDH Hội HND Tỉnh.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Văn Đạt

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

về sự kiện "Địa điểm tập kết ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh"

được công nhận là Di tích lịch cấp quốc gia

(Kèm theo Công văn số 1715-CV/BTGTU ngày 18 tháng 10 năm 2023
của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ)



Sau 09 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" (07/5/1954), mãi mãi xứng đáng với tầm vóc lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã giáng đòn quyết định, đập tan nỗ lực cuối cùng của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, buộc thực dân Pháp phải ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954) về đình chỉ chiến sự và lập lại hòa bình ở Đông Dương.

Theo Hiệp định Giơ-ne-vơ, Nam Bộ có 03 khu vực tập kết chuyển quân của Quân đội nhân dân Việt Nam là: Hàm Tân - Xuyên Mộc 80 ngày; Cao Lãnh, Đồng Tháp Mười 100 ngày và Mũi Cà Mau 200 ngày. Thị trấn Cao Lãnh, tỉnh Long Châu Sa (tức thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ngày nay) được chọn làm điểm tập kết chuyển quân ra miền Bắc trong 100 ngày của Quân đội nhân dân Việt Nam.

100 ngày tập kết chuyển quân tại Cao Lãnh là 100 ngày thấm đượm nghĩa tình quân dân. Bộ đội vừa học tập Hiệp định vừa giúp dân sửa nhà, đắp đường, làm cầu, tuyên truyền, xây dựng đời sống mới... Đặc biệt, trong thời gian tập kết, Tiểu đoàn 311 của Tỉnh đã góp sức cùng với nhân dân xây dựng 02 công trình có ý nghĩa to lớn là Đài liệt sĩ và mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Đó cũng là thành quả của 09 năm chiến đấu trong bưng biển để có được 100 ngày sống trong hòa bình, yên lành và hạnh phúc tại Cao Lãnh. Tất cả những việc làm của cán bộ, bộ đội đã tác động mạnh mẽ đến tình cảm, tư tưởng và niềm tin sâu sắc vào cách mạng của nhân dân.

Với tinh thần "Đi vinh quang, ở anh dũng", cuộc chia ly vì nghĩa lớn thiêng liêng và cảm động. Tỉnh Long Châu Sa đã đón tiếp và đưa tiễn 13.508 cán bộ, chiến sĩ và con em miền Nam từ các tỉnh Mỹ - Tân - Gò, Long Châu Sa, Gia - Định - Ninh, Phân Liên Khu miền Đông và quân tình nguyện Cao Miên xuống tàu tập kết ra Bắc. Trong đó, toàn tỉnh Long Châu Sa có 2.563 người. Cảnh con tiễn cha, mẹ tiễn con, vợ tiễn chồng, đồng chí, đồng đội tiễn nhau để lên đường tập kết ra Bắc. Với lòng tin sắt đá "Hôm nay chia tay để ngày mai gặp lại trong cảnh huy hoàng của Tổ quốc" đã tiếp thêm sức mạnh để các chiến sĩ lên đường ra Bắc học tập và trở về chiến đấu giải phóng quê hương. Ngày 29/10/1954, chuyến tàu cuối cùng rời bến bắc Cao Lãnh chờ đoàn quân tập kết ra Bắc.

Với ý nghĩa lịch sử và tầm vóc của sự kiện tập kết chuyển quân ra Bắc năm 1954, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng tinh thần yêu nước cho

cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; tỉnh Đồng Tháp được sự hỗ trợ kinh phí của các tỉnh, thành: Thành phố Hồ Chí Minh; các tỉnh An Giang, Tiền Giang, Long An, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai và Tây Ninh đã tổ chức xây dựng Tượng đài kỷ niệm sự kiện lịch sử này.

Tượng đài tập kết năm 1954 nằm trong tổng thể công trình "Địa điểm tập kết ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh", được khởi công xây dựng từ năm 2017 trên khuôn viên 12.000m² (tại Phường 6, thành phố Cao Lãnh) - địa điểm diễn ra sự kiện Tập kết năm 1954. Tổng thể công trình "Địa điểm tập kết ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh" bao gồm các hạng mục: Tượng đài và phù điêu (tượng đài cao 11m, không tính bệ tượng), bờ kè, sân lễ đài, đường nội bộ, hoa viên cây xanh, hồ nước, hệ thống cấp nước tưới cây, cấp điện chiếu sáng và chống sét. Sau hơn hai năm thi công, ngày 29/10/2019, công trình được nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Nhằm phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa của "Địa điểm tập kết ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh", Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã lập hồ sơ khoa học đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, xếp hạng Di tích quốc gia. Ngày 24/02/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng "Địa điểm tập kết ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh" là Di tích quốc gia - đây là niềm vinh dự và tự hào của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

"Địa điểm tập kết ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh" có ý nghĩa lịch sử, chính trị, văn hóa to lớn, ghi lại dấu ấn sự kiện tập kết chuyên quân ra Bắc năm 1954, là "Địa chỉ đỏ" giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước cho thế hệ hôm nay và mai sau nhất là thế hệ trẻ; là nơi tham quan, học tập, sinh hoạt truyền thống cho học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài Tỉnh.

Với vị trí địa lý thuận lợi về giao thông thủy và bộ, "Địa điểm tập kết ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh" trong tương lai sẽ trở thành điểm tham quan du lịch nổi tiếng, điểm dừng chân của tuyến du lịch thủy nội địa và quốc tế: Cần Thơ - Hồng Ngự, Cần Thơ - Phnom Penh, góp phần quảng bá hình ảnh tỉnh Đồng Tháp - Đất Sen hồng đến bạn bè trong và ngoài nước.
